

ตะลึงภาษียาเส้นพุ่ง 200%

● คุมเปียร์ส่งออก-น้ำมันเปี้ยว



นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้พบว่าคนไทยหันมาสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เห็นได้จากการเก็บภาษียาเส้นของกรมฯ ในช่วงครึ่งปีตั้งแต่ เดือน ต.ค. 61-มี.ค. 62 จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นถึง 200% ซึ่งสาเหตุ ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการเก็บภาษียาเส้นปัจจุบันมีอัตราต่ำมาก เพียง 0.005 บาทต่อกรัม ต่ำกว่าบุหรี่ที่เก็บภาษีถึง 2 บาทที่มูลค่า 20-40% ของราคาขาย และเก็บตามปริมาณ 1.2 บาทต่อมวน ทำให้ราคาบุหรี่สูงกว่ามากและบางส่วนจึงหันไปใช้ยาเส้นแทน อีกทั้งกรมยังมีการนำยาเส้นพื้นฐึ้นเมืองเข้ามาเก็บภาษีด้วย ดังนั้นกรมจึงจะมีการทบทวนอัตราภาษียาเส้นใหม่ ให้มีอัตราสูงกว่าเดิม

ที่มา : เดลินิวส์

‘ทีดีอาร์ไอ’เตือนรับศก.ชะลอ ภาครัฐบาลใหม่ไร้เสถียรภาพ

“ทีดีอาร์ไอ”เตือนรับมือเศรษฐกิจโลกชะลอ หากสงครามการค้ายืดเยื้อ พร้อมประเมินรัฐบาลใหม่ไร้เสถียรภาพ ด้าน “แบงก์ชาติ” ห่วงเศรษฐกิจจีนทรุด กระทบ 3 ส่วน “ท่องเที่ยว-ส่งออก-อสังหาฯ” ด้าน “วิกรม” หวั่นการเมืองไม่นิ่งทำเอฟทีเอ หดตัว ขณะ คลังจ่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสงกรานต์

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ลงทุนพาณิชย์จัดกิจกรรม ส่งเสริม ‘ตลาดผลไม้ไทย’

นางสาวบรรจงจิตต์ อังคสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวันฮ่องกง เวียดนาม และอินโดนีเซีย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม และเร่งรัดโครงการขยายตลาดผลไม้ไทยในประเทศเหล่านี้อย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดให้กับผลไม้ไทย และผลักดันให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักและต้องการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตอนนี้ผลไม้ไทยกำลังออกสู่ตลาด ซึ่งคาดว่าจะปีนี้ความต้องการของตลาดจะเพิ่มขึ้น และช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถขายผลไม้ได้ราคาเพิ่มขึ้น โดยตลาดจีนได้เร่งรัดให้ทูตพาณิชย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย เพื่อสร้าง “แบรนด์ผลไม้ไทย” ให้เป็นที่รู้จัก

ที่มา : มติชน

ชวน 3 ชาติเปิด “เอฟทีเอ” เพิ่ม

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (SEOM) ได้หารือกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ โดยได้ติดตามผลของความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ระหว่างอาเซียนกับทั้ง 3 ประเทศ นับตั้งแต่มีผลใช้บังคับว่าได้ช่วยให้การค้าระหว่างกันเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงใดและจะมีการพิจารณาเปิดเสรีเพิ่มเติมจากเอฟทีเอปัจจุบันอย่างไรและแนวทางการเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจจะระหว่างอาเซียนกับ 3 ประเทศ โดยเอฟทีเอ อาเซียน-จีน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2548, อาเซียน-ญี่ปุ่น ปี 2552 และอาเซียน-เกาหลีใต้ ปี 2553

ที่มา : ไทยรัฐ